

Today's
NEWS FEEDOTO เหยยบุญเลิศ เขียวพรชัย ยื่นลาออกจากรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผล
TAPAC, TAPAC-W4 , CHAYO CHAYO-W1 , DOD, DOD-W1, KWM, ทาเหนด

PC Version



MENU

หน้าหลัก Gossip

Gossip

กดตันเล็กน้อย By : เจ้เยเลน ณ Wall Street

📅 19 มี.ค. 2564 🕒 07:54:08 👁 633

f 0 🐦 1 🗨 0 ✉



Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ้เยเลน ณ Wall Street

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (19 มีนาคม 2564) ----- กดตันเล็กน้อย!!ตลาดหุ้นไทยยังคงเคลื่อนไหวในแดนบวกต่อไปได้ โดยลงมาแตะที่แนวรับ แล้วตั้งขึ้นไปเล็กน้อย วันนี้ยังคงปิดไปในแดนบวกที่ 1,568.82 จุด หรือ +0.13% อย่างไรก็ดี ตลาดบ้านเรายังมีปัจจัยกดดันจากฟุตซึ่งจะปรับลดน้ำหนักลงทุนหุ้นไทย (FTSE Rebalance) ซึ่งจะมีผลในวันที่ 19 มี.ค. นี้ โดยปรับลดจาก 2.3% เป็น 2.25% ซึ่งก็เป็นการปรับลดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น พร้อมแนะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และความคืบหน้าการใช้วัคซีนแอสตราเซนเนกา ส่วนการประชุมเฟด ยังคงดอกเบี้ย คง QE คงการเดบิตโต้ไว้ เมื่อวานเลยทำให้ทองคำพุ่งพรวดมาทะลุ 1,750 อีกครั้งเพราะยังสนับสนุน QE ต่อจ้า อัดเข้าไปเงินเยอะนะเพีย ก็ไปดันพวกตลาดสินทรัพย์เสี่ยงต่อไป กราฟเหมือนวาดภาพไว้ ลงไปแตะๆที่แนวรับเดิมก่อนจะปิดแถวนี้วันนี้โดดขึ้นมาทำไฮไปอีก ช่วงนี้เล่นได้เงินก็รีบไขว่คว้า ตลาดมีขึ้นมีลง ยังไงครองสติสัมปชัญญะให้ดีๆ

เมื่อคืนเจ้เม้าท์มอยให้จับตาดูหุ้นที่ยังคงอยู่ในกระแสของกัญชา-กัญชง วันนี้หลายตัวก็บวกขึ้นมาสวย ใครตามอ่านคอลัมน์ไปเจ้ก็ยินดี ส่วนวันนี้จะหยิบยกอีกตัวที่ราคายังไม่ค่อยขยับ ยังคงไซด์เวย์อยู่แถวราคา 7.90 บาท มาได้สักพัก เจ้จึงมองว่าน่าตัดทางสำหรับคนที่ไม่เน้นไล่ราคาณะเจ้าคะอาจจะต้องถือรอหน่อย ใครรอได้เจ้แนะนำให้สะสมเจ้าคะ ท่ามกลางกระแสความสนใจในการเข้าไปลงทุน เพื่อนำสารสกัดจากกัญชง ซึ่ง ไม่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท (CBD) ไปเป็นส่วนผสมกับผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม ต่างๆ กำลังได้รับความนิยมเป็นจำนวนมาก TACC ก็ได้ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ไทยคานาเทค อินโนเวชั่น จำกัด หรือ TCI และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อร่วมกันพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากกัญชง ตอนนี้ราคาหุ้นยังไซด์เวย์อยู่นั้นสะสม สายย่อ สายดักทางลงดูนะเจ้าคะ

มาจับตาดูตามเทคนิคกันบ้างคะกับ KWM ที่วันนี้วิ่งพุ่งขึ้นมาเป็นบั้งไฟพญานาคกันเลยทีเดียว ตัวนี้ก็มีสตอรี่ที่เกี่ยวกับสายกัญชา-กัญชงกับเขาด้วยเหมือนกันเจ้าคะ ตั้งแต่เริ่มเปิดเผยข่าวว่าประกาศร่วมมือ JSP Pharma วิจัยและพัฒนาโครงการ การสกัดสารสกัดจากพืชกัญชา และกัญชง จุดเด่นด้านเครื่องจักรสกัด-โรงผลิตยาครบวงจร วางเป้ารายได้ปี 64 โต 15% ด้าน JSP Pharma เตรียมยื่นไฟลิ่งเข้าตลาด mai เร็วๆนี้ราคาหุ้นก็ตอบรับวิ่งพรวดพราดมาตลอด วันนี้ดันกลับขึ้นมาขึ้นเล่นกันบน 5 บาทได้อีกครั้ง ปิดราคาไปที่ 5.15 บาท ใครสายเก็งกำไรตามเทคนิคก็รอจังหวะรับที่ 4.98-5.05 ด้าน 5.40 บาทเจ้าคะ ตัดขาดทุน 4.70 ค่ะ จับตาดูว่ารอบนี้จะดีผ่านไปได้หรือไม่ ผ่านได้ก็คงซึ่งพรวดไปอีกตัว ใครจะเก็งกำไรอย่าลืมวางแผนกันให้ดีด้วย

ยังคงจับตาดูกันต่อเจ้าคะกับหุ้นมหาชน ที่วันนี้ยังคงพักตัวชั่วคราวเพื่อขึ้นต่อ กับหุ้น OR แฟนคลับถามว่าเจ้เพิ่งเม้าท์ลงคอลัมน์ไปนี่ ก็ใช่อะซีเจ้าคะ ตัวไหนพักแล้วยังทรงสวยเราก็ตามกันต่อ มองแนวรับที่ 32.00-32.50 ด้าน 34.50-36.50 บาท จุดตัดขาดทุน 29.50 บาท มาทรงดีเราก็งี้ยังคงตามลุ้นกันต่อเจ้าคะ

ปิดท้ายด้วยหุ้น ที่เจ้เฝ้ามองเล่นลุ้นแต่งของการกลับมาของตัวพ่อแห่งวงการอ่านข่าว ของคุณสรยุทธ ถึงแม้จะยังไม่มีความยืนยันว่าจะกลับมาทำหน้าที่ในการอ่านข่าว"เรื่องเล่าเช้านี้"แต่ก็เป็นที่คาดการณ์กันว่า คุณสรยุทธ ยังน่าจะกลับมาประจำทำหน้าที่เหมือนเดิม ราคาหุ้นวิ่งตอบรับไปก่อนหน้านี้ ช่วงนี้ราคาขยับลงมาพักทำฐานอีกครั้ง เจ้จึงมองเป็นจังหวะของการเล่นริบาวด์เจ้าคะ ย้ำว่าเทคนิคล้วนๆไม่อิงพื้นฐาน แนวรับเพื่อเล่นสั้นแต่ง แนวรับ 9.50-9.70 ด้าน10.20-10.90 บาท ตัดขาดทุน 8.90 บาทใครถนัดสายซาก็เน้นหุ้นสายซำ ใครถนัดสายไหนก็เล่นตามสายตัวเองไปเจ้าคะ เอาตามที่ตัวเองถนัด แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า ขอให้พักผ่อนในวันหยุดให้มีความสุขเจ้าคะ

By เจ้เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซึ่งบางตัวไม่ซึ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซึ่งปรี๊ดปรี๊ดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความสำเร็จค่า

ปล.สำคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

<https://t.me/QueenWallstreet>